

มติที่ประชุมโดยย่อ
การประชุมสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ครั้งที่ ๒(๑๘)/๒๕๖๘
วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘
ณ ห้องประชุมลำพอง ๒ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๐๐ น.
เลิกประชุม เวลา ๑๑.๐๐ น.

เรื่อง	มติ/ความเห็นโดยย่อ
๑. ระเบียบวาระประธานแจ้งที่ประชุมทราบ	
๑.๑ สภามหาวิทยาลัยแสดงความยินดีกับกรรมการสภามหาวิทยาลัย จำนวน ๔ ท่าน ได้แก่ ๑) ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สายหยุด จำปาทอง เนื่องในโอกาสได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติปูชนียาจารย์ของวงการศึกษาไทย ๒) นายณรงค์ศักดิ์ ภูมิศรีสอาด เนื่องในโอกาสรับพระราชทานปริญญาคุณวุฒิบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ และได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี สถาบันปัญญาภิวัฒน์ ๓) ศาสตราจารย์ พล.ต.ต.หญิง ดร.พัชรา สีนลอยมา เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ให้ดำรงตำแหน่ง “กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านนิติวิทยาศาสตร์” จากกระทรวงยุติธรรม ๔) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตต์วิมล คล้ายสุบรรณ เนื่องในโอกาสได้รับคัดเลือกเป็น “นิสิตเก่าดีเด่น” ด้านผู้นำทางการศึกษา ผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่สังคม จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	ที่ประชุมมีมติรับทราบ
๑.๒ เอกสารแจกที่ประชุมจากประธานที่ปรึกษาอธิการบดี จำนวน ๑๔ เล่ม	ที่ประชุมมีมติรับทราบ
๒. ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม	
รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑(๑๗)/๒๕๖๘	ที่ประชุมมีมติรับรอง ดังนี้ ๑. รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑(๑๗)/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๘ โดยมีการแก้ไข รายละเอียดดังกล่าวเอกสารประกอบการประชุม ๒. รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ระเบียบวาระที่ ๔.๓ การพิจารณาเลือกและแต่งตั้งบุคคลตามบัญชีรายชื่อเป็นคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

เรื่อง	มติ/ความเห็นโดยย่อ
	และระเบียบวาระที่ ๔.๔ การพิจารณาเลือกและแต่งตั้งบุคคลตามบัญชีรายชื่อเป็นคณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ โดยไม่มีการแก้ไข
๓. ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง	
<p>๓.๑ การติดตามการดำเนินงานตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑(๑๗)/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๘ ดังนี้</p> <p>๑) สำนักยุทธศาสตร์และแผน จำนวน ๒ เรื่อง ได้แก่</p> <p>(๑) รายงานการดำเนินงานตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากการประชุม Retreat ระหว่างสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย</p> <p>(๒) เป้าหมายการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย สวนดุสิต พ.ศ. ๒๕๖๘ - ๒๕๗๑ (SDU Goal 2025 – 2028)</p> <p>(๓) คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระบบ SDU QA (Suan Dusit University Quality Assurance) ปีการศึกษา ๒๕๖๗ - ๒๕๖๘</p> <p>(๔) รายงานผลการดำเนินงานคณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗</p> <p>๒) สำนักกฎหมาย เรื่อง ระเบียบมหาวิทยาลัย สวนดุสิต ว่าด้วย การดำเนินการทางวินัยของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๘</p> <p>๓) กองคลัง จำนวน ๒ เรื่อง ได้แก่</p> <p>(๑) รายงานผลการสอบบัญชีและการเงินของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗</p> <p>(๒) รายงานผลของผู้สอบบัญชีของกองทุนสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของพนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗</p>	<p>ที่ประชุมมีมติ ดังนี้</p> <p>๑. รับทราบ การดำเนินงานตามข้อสังเกตและเสนอแนะ (สำนักยุทธศาสตร์และแผน)</p> <p>๒. รับทราบ การดำเนินงานตามข้อสังเกตและเสนอแนะ (สำนักกฎหมาย)</p> <p>๓. รับทราบ รายงานการดำเนินงานตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย ประเด็นรายงานผลของผู้สอบบัญชีของกองทุนสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของพนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยให้รับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย ไปดำเนินการ</p> <p>ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ขอให้มีการต่อรองกับบริษัทผู้ตรวจสอบบัญชีของมหาวิทยาลัยเพื่อให้ดำเนินการตรวจสอบกองทุนสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของพนักงานมหาวิทยาลัยเพิ่มเติม เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าและประหยัดงบประมาณของมหาวิทยาลัย</p>

เรื่อง	มติ/ความเห็นโดยย่อ
๔. ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องนำเสนอเพื่อพิจารณา	
๔.๑ การพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์	<p>ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์ ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๘ โดยมีรายนามดังนี้</p> <p>๑) ดร.สวงศ์ บุญปลูก ประธานกรรมการ ๒) รศ.ดร.ชันธุ์ชัย อธิเกียรติ กรรมการ ๓) ผศ.ดร.อมลวรรณ วีระธรรมโม กรรมการ ๔) ศ.ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข กรรมการ ๕) รศ.อรรถพร จินะพัฒน์ กรรมการ ๖) ผศ.ดร.เอมมิกา วชิระวินท์ กรรมการ ๗) ผศ.พรรค อินทามระ กรรมการและเลขานุการ ๘) นางจันทรรจก พลอยมุกดา ผู้ช่วยเลขานุการ ๙) นางสาวณญาดา สัจจาสุวรรณ ผู้ช่วยเลขานุการ</p>
๔.๒ การพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	<p>ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๘ โดยมีรายนามดังนี้</p> <p>๑) ผศ.ดร.พรชนิตว์ แก้วเนตร ประธานกรรมการ ๒) รศ.ดร.ชันธุ์ชัย อธิเกียรติ กรรมการ ๓) รศ.ดร.เลิศพร ภาระสกุล กรรมการ ๔) ผศ.สำเนียง ฟ้ากระจ่าง กรรมการ ๕) นายศุภมิตร บัวเสนาะ กรรมการ ๖) ผศ.ดร.ดวงกมล อัครวาศ กรรมการ ๗) ผศ.ดร.อัมพร ศรีประเสริฐสุข กรรมการและเลขานุการ ๘) นางสาวนัยรัตน์ เสมสว่าง ผู้ช่วยเลขานุการ ๙) นางสาวลักขณ์สุดา รักษากิจ ผู้ช่วยเลขานุการ</p>
๔.๓ การพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	<p>ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๘ โดยมีรายนามดังนี้</p> <p>๑) รศ.ดร.ชนะศึก นิชานนท์ ประธานกรรมการ ๒) ศ.ดร.วิไล รังสาดทอง กรรมการ ๓) รศ.ดร.วิเชียร ชุตินาสกุล กรรมการ ๔) รศ.ดร.ธัญญ์คุณ มงคลอัครรัตน์ กรรมการ ๕) ผศ.ฐิติพร ติณัฐภา กรรมการ ๖) อาจารย์ ดร.วันดี สิริธนา กรรมการ ๗) ผศ.ดร.อุดมศักดิ์ กิจทวี กรรมการและเลขานุการ ๘) นางสาวดวงกมล ขำแสง ผู้ช่วยเลขานุการ ๙) นางสาวนภาพร บุญเต็ม ผู้ช่วยเลขานุการ</p>

เรื่อง	มติ/ความเห็นโดยย่อ
<p>๔.๔ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การรับเงิน การเก็บรักษาเงินและการเบิกจ่ายเงิน พ.ศ.</p>	<p>ที่ประชุมมีมติ ดังนี้</p> <p>๑. อนุมัติ โดยให้ปรับปรุงตามข้อแก้ไขจากสภามหาวิทยาลัย ให้เรียบร้อยและเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนามได้</p> <p>ข้อแก้ไข ดังนี้</p> <p>๑. คำนิยาม</p> <p>๑.๑ “หัวหน้าส่วนงาน” ข้อความ “...ผู้อำนวยการสำนักงาน วิทยาเขต...” แก้ไขเป็น “ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต...”</p> <p>๑.๒ ควรทบทวนการเรียงลำดับคำนิยาม “อธิการบดี” ควรจัดเรียงต่อจากสภามหาวิทยาลัย</p> <p>๒. ข้อ ๓๔ และข้อ ๓๖ ข้อความ “กันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี” แก้ไขเป็น “กันเงินไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปี” ให้สอดคล้องกันทุกจุด ดังนี้</p> <p>๒.๑ ข้อ ๓๔ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณใด ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณภายในปีงบประมาณนั้น หากมีเหตุผลและความจำเป็นจะต้องเบิกจ่ายข้ามปี หรือกันเงินไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปี ให้อธิการบดีเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ</p> <p>๒.๒ ข้อ ๓๖ ในกรณีที่มหาวิทยาลัยหรือส่วนงาน มีเหตุผลและความจำเป็นจะต้องเบิกจ่ายข้ามปี หรือกันเงินไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปี ให้เสนออธิการบดีเป็นผู้อนุมัติ กันเงินไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปีได้เป็นเวลาหนึ่งปีนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ แล้วเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ</p> <p>๓. ข้อ ๔๖ แก้ไขเป็น “ให้ผู้มีอำนาจอนุมัติ ส่งอนุมัติ การจ่ายเงินพร้อมกับลงนามในหลักฐานการจ่ายหรือ จะลงนามอนุมัติในหนังสือขออนุมัติเบิกจ่ายก็ได้”</p> <p>๔. ข้อ ๕๒ แก้ไขเป็น “การจ่ายเงินต้องมีหลักฐาน ประกอบการจ่ายเงินอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อประโยชน์ ในการตรวจสอบดังนี้”</p> <p>ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ในทางปฏิบัติขอให้มีการตรวจสอบเอกสารทางกฎหมายอย่างเข้มงวด เพื่อให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒. รับรองรายงานการประชุม ระเบียบวาระที่ ๔.๔ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การรับเงิน การเก็บรักษาเงินและการเบิกจ่ายเงิน พ.ศ.</p>

เรื่อง	มติ/ความเห็นโดยย่อ
<p>๔.๕ การขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน ๖ หลักสูตร ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาดุษฎีบัณฑิต (๔ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๗ เปิดสอน ณ ศูนย์การศึกษา ลำปาง ๓. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาดุษฎีบัณฑิต (๔ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๗ เปิดสอน ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ๔. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาดุษฎีบัณฑิต (๔ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๗ เปิดสอน ณ วิทยาเขตสุพรรณบุรี ๕. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายมหาชน และการบริหารงานยุติธรรม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๕ ๖. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายปกครองและการบริหารงานภาครัฐ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๘ 	<p>ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบ</p> <p>ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ การเสนอขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร ในครั้งนี้มีบางหลักสูตรเป็นการพิจารณาให้ความเห็นชอบย้อนหลัง ดังนั้น ในการดำเนินงานครั้งต่อไปขอให้ปรับกระบวนการให้รวดเร็วยิ่งขึ้น เพื่อความถูกต้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร</p>
<p>๔.๖ การขออนุมัติปริญญาของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาดูว์ร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๖ และภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ จำนวน ๔๒๔ คน ระดับปริญญาโท ภาคการศึกษาดูว์ร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๖ จำนวน ๑ คน และระดับปริญญาเอก ภาคการศึกษาดูว์ร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๖ จำนวน ๒ คน ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต รวมทั้งสิ้น จำนวน ๔๒๗ คน</p>	<p>ที่ประชุมมีมติอนุมัติ</p>
<p>๔.๗ แผนการรับสมัครและหลักเกณฑ์การคัดเลือกนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๘ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ระบบการคัดเลือกกลางบุคคล เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (Thai University Central Admission System: TCAS 68) เพิ่มเต็ม จำนวน ๑ หลักสูตร/สาขาวิชา เปิดรับสมัครจำนวน ๒ รอบ แผนรับรวมครั้งนี้ ๑๐๐ คน รวมจำนวนแผนรับทั้งสิ้น ๔,๙๓๐ คน โดยให้รับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัยไปดำเนินการ</p>	<p>ที่ประชุมมีมติอนุมัติ</p> <p>ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. จุดเด่นของหลักสูตรเป็นหลักสูตรใหม่ที่มหาวิทยาลัยอื่นยังเปิดสอนน้อยในรอบสัมภาระ ควรพิจารณาผู้สมัครจากความสามารถที่แท้จริง มากกว่าผลการเรียนเฉลี่ย ๒. ควรปรับจำนวนแผนรับรอบที่ ๒ Quota จากเดิมรอบละ ๕๐ คน เป็น ๖๐ คน และรอบที่ ๓ Admission จากเดิมรอบละ ๕๐ คน เป็น ๔๐ คน ๓. การประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น

เรื่อง	มติ/ความเห็นโดยย่อ
<p>๔.๘ การพิจารณาข้อกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ</p>	<p>ที่ประชุมมีมติ ดังนี้</p> <p>๑. อนุมัติ และให้อธิการบดีออกคำสั่งแต่งตั้ง ดังนี้</p> <p>๑.๑ อาจารย์ทินกร ชุณหภัทรกุล พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (๑๘๐๖) ตั้งแต่วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๘ ซึ่งเป็นวันที่มหาวิทยาลัย รับผลงานทางวิชาการครบถ้วนสมบูรณ์</p> <p>๑.๒ อาจารย์กนต์กนิษฐ์ จงรัตนวิทย์ พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดโรงเรียนการเรือน ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร (๑๘๐๙) ตั้งแต่วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๗ ซึ่งเป็นวันที่มหาวิทยาลัยรับผลงานทางวิชาการครบถ้วนสมบูรณ์</p> <p>๒. รับรองรายงานการประชุม ระเบียบวาระที่ ๔.๘ การพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ</p>
<p>๕. ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องนำเสนอเพื่อทราบ</p>	
<p>๕.๑ การแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ระดับชำนาญการ ได้แก่ นายปริญญา หนูรัตน์ สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี</p>	<p>ที่ประชุมมีมติรับทราบ</p>
<p>๕.๒ กิจกรรมเสวนาความยั่งยืน ครั้งที่ ๑ : Sustainability in Action: SDGs in SDU's Path to the Future</p>	<p>ที่ประชุมมีมติรับทราบ โดยให้รับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัยไปดำเนินการ</p> <p>ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้</p> <p>๑. ควรมีการเก็บข้อมูลสถิติเพื่อประเมินการเปลี่ยนแปลงและกำหนดแนวทางปรับปรุงการบริหารจัดการขยะอาหารในศูนย์อาหารของมหาวิทยาลัย และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยรับทราบต่อไป</p> <p>๒. อาจนำแนวทางของอุตสาหกรรมอาหารของสายการบิน ที่มีการกำหนดปริมาณอาหารตามมาตรฐานเพื่อลดขยะอาหาร ซึ่งนำไปสู่การประหยัดต้นทุน และสามารถคำนวณวัดจุดได้</p>

เรื่อง	มติ/ความเห็นโดยย่อ
<p>๕.๓ รายงานผลโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์และบุคลากรในการจัดทำผลงานทางวิชาการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น</p>	<p>ที่ประชุมมีมติรับทราบ โดยให้รับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัยไปดำเนินการ</p> <p>ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ควรจัดทำคู่มือข้อพึงระวังสำหรับการจัดทำผลงานทางวิชาการ เพื่อให้บุคลากรสามารถนำไปใช้ได้จริง</p>
<p>๕.๔ รายงานผลการดำเนินโครงการสานสัมพันธ์เครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของโรงเรียนการเรือน ปี ๒๕๖๗</p>	<p>ที่ประชุมมีมติรับทราบ</p>
<p>๕.๕ นักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ การประกวดวงดนตรีต่อต้านการทุจริตประจำปี ๒๕๖๗</p>	<p>ที่ประชุมมีมติรับทราบ โดยให้รับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัยไปดำเนินการ</p> <p>ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. ควรจัดทำคลิปวิดีโอประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับผลงานที่นักศึกษาชนะการประกวดได้รับรางวัลระดับชาติและระดับนานาชาติ โดยรวบรวมผลงานทั้งในอดีตและปัจจุบันจาก คณะ โรงเรียน วิทยาเขตสุพรรณบุรี และศูนย์การศึกษา ให้เป็นคลิปเดียวกัน โดยประชาสัมพันธ์ผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ อาทิ YouTube, TikTok, Facebook, เว็บไซต์มหาวิทยาลัย ทั้งนี้ในการประชาสัมพันธ์ ให้สอดแทรกเนื้อหาการนำเสนอภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย จุดเด่นของแต่ละคณะ โรงเรียน วิทยาเขตสุพรรณบุรี และศูนย์การศึกษา รวมถึงโอกาสในความสำเร็จและการทำงาน of นักศึกษา โดยอธิการบดีอาจมอบหมายรองอธิการบดีที่เกี่ยวข้องระดมความคิดในการดำเนินงาน ๒. มหาวิทยาลัยมีโครงการสอนดนตรีบุคคลภายนอกทั้งดนตรีไทยและดนตรีสากล ซึ่งเป็นโครงการที่ดีที่เปิดโอกาสให้ผู้สนใจได้พัฒนาทักษะทางดนตรี ขอให้นำเสนอรายงานการดำเนินงานโครงการสอนดนตรีบุคคลภายนอก รวมทั้งความคืบหน้าการจัดตั้งชมรมดนตรี รายงานให้สภามหาวิทยาลัยรับทราบต่อไป ๓. ควรส่งเสริมและพัฒนาดนตรีร่วมสมัยที่ผสมผสานระหว่างดนตรีไทยและดนตรีสากล เพื่อให้สอดคล้องกับยุคสมัยและสามารถดึงดูดกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลายได้มากขึ้น

เรื่อง	มติ/ความเห็นโดยย่อ
๕.๖ การจัดกิจกรรมส่งความรัก ส่งความสุข วันวาเลนไทน์ และเปิดเวทีเฟื่องฟ้า	ที่ประชุมมีมติรับทราบ โดยให้รับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัยไปดำเนินการ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ สภามหาวิทยาลัยชื่นชมและให้ความสนใจในการเข้าร่วมกิจกรรมในโอกาสต่อไป หากมีการจัดกิจกรรมในลักษณะดังกล่าว ขอให้ประชาสัมพันธ์แจ้งให้สภามหาวิทยาลัยรับทราบ เพื่อเข้าร่วมกิจกรรม
๕.๗ รายงานผลสรุปผลการดำเนินงานโครงการอบรมหลักสูตร ชินนสาสมาธิ (สมาธิชนะใจตนเอง) จัดโดยสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม	ที่ประชุมมีมติรับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ	
๖.๑ กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งต่อไป ครั้งที่ ๓(๑๙)/๒๕๖๘ วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๘	ที่ประชุมมีมติรับทราบ



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรชณิตว์ แก้วเนตร)
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย